

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอนันต์ เพ็ญจิตต์	ส.อบต. ม.๒ (ประธานสภา)	
๒	นายสนธยา พรเกศา	ส.อบต. ม.๘ (รองประธานสภา)	
๓	นางยุพิน จินะ	ส.อบต. ม.๕ (เลขานุการสภา)	
๔	นายกำจร กิจสว่าง	ส.อบต. ม.๑	
๕	นายดวงดี วงักลยา	ส.อบต. ม.๑	
๖	นางโสภกา จำปาทอง	ส.อบต. ม.๒	
๗	นายศ.สงวน ดาวนาชัย	ส.อบต. ม.๓	
๘	นายบุญช่วย พงษ์เฉลิมวรรณ	ส.อบต. ม.๔	
๙	นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์	ส.อบต. ม.๕	
๑๐	นายพลีदै ขุนนารักษ์	ส.อบต. ม.๖	พลีदै
๑๑	นายณะกัง ทองอุบลพรรณ	ส.อบต. ม.๖	ณะกัง
๑๒	นางวีไลวรรณ กันตีฟอง	ส.อบต. ม.๗	วีไลวรรณ
๑๓	นางสีจันทร์ ปูแก้ว	ส.อบต. ม.๗	สีจันทร์
๑๔	นายสุวิทย์ ทรงอาจหาญ	ส.อบต. ม.๘	สุวิทย์

ผู้ไม่มาประชุม

๑.....

๒.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรศักดิ์ ใจคำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๒	นายอุดร มหารวรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๓	นายสุเชาว์ พรหมนาคทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๔	นายคำปัน กำแพงแก้ว	เลขานุการฝ่ายบริหาร	
๕	นายสุวิทย์ มณี	ผู้แทน ม. ๒	
๖	นายสุวิทย์ มณี	ผู้แทน ม. ๓	
๗	นายสุวิทย์ มณี	ผู้แทน ม. ๗	
๘	นายสุวิทย์ มณี	ผู้แทน ม. ๑-๑๑	
๙			
๑๐			
๑๑			
๑๒			
๑๓			
๑๔			
๑๕			

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ	เนื่องในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะมีการจัดงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี ๒๕๖๒ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
	วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประธานสภาฯ	เลขานุการอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
	ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
	วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
	วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องพิจารณา
	๓.๑ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ด้วย นางอรศรี ปิ่นแก้ว ได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ ๒ กลุ่มที่ ๙๐ เนื้อที่ ๔-๑-๗๑ ไร่ หมู่ที่ ๕ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อประกอบกิจการเพาะชำกล้าไม้เพื่อการจำหน่าย จึงขอมติว่ากิจการดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง	ให้เรื่องพิจารณา (๓.๑) นี้ยกเลิกไปก่อน เพราะเอาเอกสารที่ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งมาไม่ครบ
	๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายธนโชติ โกงสายเงิน นักวิเคราะห์ฯ	ชี้แจงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ตามเอกสารที่แนบมา)
ประธานสภาฯ	ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกคนไปดูโครงการในแต่ละหมู่บ้านของตนเองว่าติดปัญหาอะไรไหม
	๓.๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒
	สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

.../สมัยที่ ๔

	สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
	สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประธานสภา มติที่ประชุม	ขอมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔	กระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วน
ประธานสภา	ขอเชิญสมาชิกกระทู้ถาม
นายดวงดี วั่งกัลยา ส.อบต. ม.๑	สอบถามเรื่องโครงการซ่อมแซมไฟกิ่ง ๗ จุด ในบึงบระมาณ ๒๕๖๒ ว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่
นายศ.สงวน ดาวนาชัย ส.อบต. ม.๓	สอบถามเรื่องซ่อมแซมหลังคาเมรุ เพราะเมื่อปีที่แล้วพายุเข้าต้นไม้ล้มโดนหลังคา เมรุพัง และสอบถามเรื่องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จะดำเนินการเมื่อไหร่ อีกเรื่องคือขอความอนุเคราะห์รถไถไปไถถนนเพื่อการเกษตรให้ด้วย
นายบุญช่วย พงษ์เฉลิมวรรณ ส.อบต. ม.๔	สอบถามเรื่องขอรถไถไปปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้าน และวางท่อ บ้านแม่อกกลาน จะดำเนินการเมื่อไหร่ เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
นายพลีแต่ - ส.อบต. ม.๖	ขอประสานเรื่องประปา และแท็งค์น้ำ เพราะช่วงฤดูร้อนมีปัญหาไม่พอใช้ หรือว่าจะมีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้าง
นายสุวิทย์ ทรงอาจหาญ ส.อบต. ม.๘	ขอประสานเรื่องหอกกระจายข้าว
ประธานสภา	เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงกระทู้ถาม
นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.	ในส่วนของ ม.๑ โครงการซ่อมแซมไฟกิ่ง ในบึงบระมาณ ๒๕๖๒ ขอเชิญทาง ผอ.กองคลังเป็นผู้ชี้แจง
นางกัญญา แสนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง	อันดับแรกขอรายงานสถานะการเงินของกองคลังในบึงบระมาณ ๒๕๖๒ ก่อน เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ตามเอกสาร ที่แนบมา) ส่วนเงินอุดหนุนต้องรอบรอบที่ ๒ จึงจะได้ทำโครงการก่อสร้าง
นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.	ทาง ผอ.กองคลัง ก็ได้รายงานสถานะทางการเงินให้ทุกท่านทราบแล้ว ม.๒ ยังไม่มี กระทู้ถาม ต่อไปเป็น ม.๓ เมรุได้รับความเสียหายจากพายุ ได้ให้ทางช่างไปดูแล้ว มีอยู่ในข้อบัญญัติ ต้องรอบประมาณครึ่ง จึงขอแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อน ส่วน ม.๔ เรื่องวางท่อ และขอรถไถไปปรับปรุงถนน ตอนนี้รถไถกำลังแก้ปัญหาอยู่ที่ บ้านผาผ่า จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ ส่วน ม.๘ ขอให้ประสานเรื่องหอก กระจายข้าวกับทางกองช่าง ส่วน ม.๖ เป็นเรื่องเร่งด่วน ขอทางนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชี้แจงครับ
นายธนโชติ โกงสายเงิน นักวิเคราะห์	ขอชี้แจงถึงระเบียบเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อให้สมาชิกสภาฯ มีความเข้าใจที่ ตรงกัน (ตามเอกสารที่แนบมา)

ประธานสภา	ขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการต่างๆ ทางรองปลัดฯ มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ
นางจิรพัศ ภัทรพีรวัฒน์ รองปลัดฯ	ต้องขอโทษทางสมาชิกสภา ที่ไม่ได้ให้คำแนะนำ เพราะคิดว่าทางสมาชิกสภาจะรู้ระเบียบเหมือนพนักงาน ครั้งต่อไปจะให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่สมาชิกสภาทุกท่านก่อนทำโครงการฯ
นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.	ต้องขอขอบคุณท่านรองปลัดฯ เพราะถ้ามีปัญหาเราก็พร้อมช่วยกันแก้ไข ขอขยับไปเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่รองปลัดฯ และนักวิเคราะห์ชี้แจง การทำโครงการก็จะต้องยึดแผนเป็นหลัก เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด
นายสายชล เปาพathy ผอ.กองช่าง	ชี้แจงโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด (ตามเอกสารที่แนบมา)
นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.	ต้องชี้แจงท่านสมาชิก ม.๔,๖,๘ เพราะมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ป่า จะทำโครงการอะไรต้องตรวจสอบก่อน จึงจะเสียเปรียบพื้นที่ด้านล่าง
ประธานสภา	ท่านใดมีเรื่องสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ส่วนผมขอสอบถามเพิ่มเติม เรื่องโครงการของหมู่ที่ ๒ ฝ่ายห้วยแม่ปานเสียหาย และจะได้งบจากอำเภอมาซ่อมแซม ตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้ว
นายสายชล เปาพathy ผอ.กองช่าง	เมื่อวานประสานไปที่อำเภอแล้ว ได้รับแจ้งว่ากำลังทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง ไม่น่าจะเกิน ๗ วันครับ
ประธานสภา	ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ชี้แจง
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา	เชิญกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้าน เสนอปัญหาในที่ประชุม เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหา
นายสายัน มะโน ผอ. ม.๒	ขอสอบถามเรื่องแรกคือเรื่องกระเทียมที่ขายไปรอบล่าสุดยังไม่ได้รับเงิน ส่วนเรื่องที่สองเรื่องหอกระจายข่าว ทางอำเภอมีงบประมาณ ให้ทางผู้ใหญ่บ้านสำรวจว่าบ้านไหนหอกระจายข่าวมีปัญหาบ้าง และให้ทางช่างของ อบต. งบประมาณการ เพื่อที่ทางอำเภอจะจัดสรรงบประมาณให้ เรื่องที่สามคือได้รับหนังสือจาก อบจ.แม่ฮ่องสอน เรื่องการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามคำสั่ง คสช. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ขอความร่วมมือ อบต. ในการจับ GPS ในแปลงที่ดินที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย เพื่อนำมาทำแผนที่ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ และจังหวัด ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่ต้องกลัวป่าไม้ เป็นการก้าวก้าวได้ว่าชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองจริงๆ ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม และสามารถควบคุมได้

นายเสต กำแพงแก้ว
 ฌญบ. ม.๗

ขอสอบถามเกี่ยวกับบ่อขยะ ที่ได้บอกกับชาวบ้านว่าจะมีการขุดบ่อขยะ จริงเท็จแค่ไหน อีกเรื่องเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้ทำหนังสือเข้ามาที่ อบต. และได้การตอบรับว่าจะให้ทางช่างไปสำรวจหน้างาน โครงการท่อระบายน้ำ พอถึงบ่ไม่ถึงปลายทาง กลัวช่วงน้ำหลากจะได้รับผลกระทบมาก ตอนน้ี้ก้ดเซาะไปแล้ว ๕๐ เซนติเมตร ถ้าหากว่าไม่รีบแก้ไข กลัวจะก้ดเซาะถนนเพื่อการเกษตรได้รับความเสียหาย

นายอุทัย นามวนา
 ฌญบ. ม.๓

ขอสอบถามเรื่องประปาของหมู่ที่ ๓ ยังไม่ได้โอนให้ อบต. คุณแล ถ้าหากเกิดปัญหา ชั้บเมอร์สเสี่ยจะของบ อบต. เพื่อซ่อมแซมได้ไหม ส่วนเรื่องที่สอง เรื่องข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตอนน้ี้ยังไม่ได้สำรวจว่าจะทำตรงไหน อยากให้รีบสำรวจเพราะจะได้ไม่มีปัญหา อีกเรื่องคือเรื่องหลังคาเมรุ เรื่องนี้เกิดจากภัยธรรมชาติ สามารถขอจ่ายขาดเงินสะสมได้ไหม

นายวิโรจน์ ปงกาวงค์
 กำนันฯ

ช่วงงดเผาป่าจะมีการจับพิกัดความร้อน ขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันไฟป่า

ประธานสภาฯ

เชิญนายกฯ ตอบคำถาม กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุรศักดิ์ ใจคำ

เรื่องของ ฌญบ. ม.๒ เรื่องกระเทียมน่าจะได้อาติศย์น้ี้

นายก อบต.

นางจิรพัศ ภัทรพิรวัจน์
 รองปลัดฯ

สอบถามไปทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ท่านตอบกลับว่าต้องรอทางสระบุรีโอนมาให้ และฝากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบด้วย ส่วนเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม เอกสารที่ส่งมาต้องมีลายเซ็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแนบมาด้วย และจะต้องอ้างเหตุผลให้ครอบคลุม ส่วนเรื่องการจับ GPS ตอนน้ี้มีหนังสือส่งมาให้ทาง อบต. ดำเนินการจับพิกัด และให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพาชาวบ้านที่ต้องการจับ GPS ไปด้วย ส่วนรายละเอียดต่างๆ ปรึกษาทางกองช่างได้ ส่วนเรื่องขยะทางอำเภอ เน้นมาให้ทุกคนคัดแยกขยะ ทุกหมู่บ้านต้องดำเนินการ ทางอำเภอจะสำรวจว่าแต่ละหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะหรือไม่

นายสุรศักดิ์ ใจคำ
 นายก อบต.

ขอเสริมเรื่องกระเทียม ผมได้ขอทางนายอำเภอประสานเรื่องให้ตลอด ทาง อบต. พร้อมที่จะสนับสนุน แต่ครั้งนี้อาจจะนานไปหน่อย เหตุผลที่เราเอาไปขายเพราะเราจะแก้ปัญหาคกระเทียมในพื้นที่ เพื่อระบาย อีกอย่างเราจะโปรโมทสินค้ากระเทียมของเรา อาจจะไม่ค่อยดี แต่ราคาก็ยังดีกว่าขายให้พ่อค้าแถวเชียงใหม่ ลำพูน และจากที่ได้ไปประชุมจังหวัดมา ทางเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งมาว่าครั้งต่อไปทางรัฐบาลจะรับซื้อกระเทียมดิบราคา ๑๔.๗๐ บาท แต่เราต้องรักษาคุณภาพของกระเทียม และเชพต้นทุน ส่วนเรื่องท่อระบายน้ำ ม.๔,๖,๘ ให้ ฌญบ. ทำหนังสือมาที่ อบต. เพราะทาง อบต. จะได้รายงานไปที่อำเภอ ส่วนเรื่องของ ฌญบ. ม.๒ เรื่องปักแนวเขต ตอนน้ี้เรื่องอยู่ที่อำเภอเมือง ส่วนเรื่องจับพิกัดเรื่องน้ี้ยังไม่แนช้ดว่า จะให้ทาง อบต. เป็นผู้ดำเนินการ

.../ส่วน ม.๗

ส่วน ม.๗ เรื่องบ่อขยะ ต้องรองบประมาณอย่างที่ ผอ.กองคลังชี้แจงไป เพราะโครงการอยู่ในข้อบัญญัติ ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทาง อบต. ได้ทำโครงการ อบต. พบประชาชนไว้ ขอให้ชาวบ้านเสนอปัญหา เพราะจะได้นำปัญหาที่เสนอมาบรรจุเข้าแผนฯ และจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ และจะได้แก้ปัญหาค่าขึ้นเหตุดำเนินการ ส่วนหมู่บ้านแม่เกาะก็ต้องรองบประมาณรับ ส่วนเรื่องประปา บ้านแม่เกาะ เชิญนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจง

นายธนโชติ โกงสายเงิน
นักวิเคราะห์ฯ

ประปาบ้านแม่เกาะที่ไม่ได้โอนให้ทาง อบต. ดูแล เท่ากับว่าทางหมู่บ้านได้มีการจัดเก็บเอง มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านเอง เท่ากับว่าหมู่บ้านมีรายได้ คณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีรายได้ แต่ถ้าจะให้ทาง อบต. ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านได้ ทางหมู่บ้านจะต้องรายงานค่าใช้จ่ายประปาหมู่บ้านให้ อบต. ทราบทุกเดือน

นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.

เรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตร งบประมาณปี ๒๕๖๒ ต้องรองบอย่างที่ว่า ผอ.กองคลังได้ชี้แจงไป ส่วนเรื่องถนนการเกษตรได้บรรจุอยู่ในแผนฯ ปี ๒๕๖๓ แล้ว ส่วนเรื่องที่กำหนดขอความร่วมมือ ถ้าทางผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือมา ทาง อบต. ก็จะขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย ต้องช่วยกัน เพราะเป็นปัญหาใหญ่ อีกเรื่องคือเรื่องการเผาป่า บ้านพื้นที่ข้างล่างจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะ อบต. สามารถเอารถน้ำไปดับได้ ส่วนพื้นที่ข้างบน อบต. ไม่สามารถเอารถน้ำไปดับไฟได้ ต้องขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านแจ้งลูกบ้านและควบคุมด้วย เรื่องการคัดแยกขยะที่ทำนรองปลัดฯ ได้แจ้งไปก็ต้องขอความร่วมมือด้วย เพราะเป็นนโยบายของ คสช. อีกเรื่องที่จะขอความร่วมมือคือเรื่องดอยพุยโค ชาวบ้านพื้นที่ข้างบนจะมีรายได้จากการดูแลนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และขออย่าทำลายสิ่งของบนดอยพุยโค อีกเรื่องคืองานวันรำลึกครูบาผาผ่า ขอให้ผู้นำชุมชนเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านด้วย

นายวิโรจน์ ปงกวางค์
กำนันฯ

ขอเพิ่มเติมเรื่องหอกระจายข่าว ขอทาง อบต. ประสานเรื่องงบประมาณให้ด้วย ส่วนงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ถ้าออกหนังสือมาจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ

นายสายัน มะโน
ผญบ. ม.๒

ขอสอบถามเรื่องการขุดลอกฝาย จะขุดลอกจากตรงไหนถึงตรงไหน

นายสายชล เปพาทย์
ผอ.กองช่าง

จากฝายข้างบนลงมาข้างล่าง และขอแจ้งโครงการปี ๒๕๖๓ ของหมู่ที่ ๕ ส่งโครงการไปแล้ว ๒ โครงการ หมู่ที่ ๓ ส่งไป ๒ โครงการ ขอเพิ่มเติมเรื่องของคำสั่ง คสช. ต้องขอดูอีกที เพราะคำสั่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เรื่องสำรวจพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ทำกิน ถ้าใครบุกรุกหลังปี ๒๕๕๗ จะไม่สามารถทำการสำรวจได้ ต้องเป็นพื้นที่ก่อนปี ๒๕๕๗ และต้องไปดูภาพถ่ายดาวเทียมอีกทีครับ ในวันประชาคมจะขอสอบถามแนวทางการสำรวจก่อน และจะสำรวจหลังประชาคมเสร็จ

นายธนโชติ โกงสายเงิน นักวิเคราะห์ฯ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโครงการ อบต.พบประชาชน จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกทุกท่านจะได้รับหนังสือแล้ว ส่วนรายละเอียดนั้น ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะประชามบ้านแม่ออก ได้ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะประชามบ้านแม่ออกเหนือ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จะประชามบ้านอุมตาเหนือ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จะประชามบ้านแม่เกาะ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จะประชามบ้านใหม่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จะประชามบ้านผาผ่า วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จะประชามบ้านแพะหลวง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จะประชามบ้านคอนมิ่ง

นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ประธานสภาฯ ขอเพิ่มเติมเรื่องชิงเผา พื้นที่ ม.๑,๒,๓,๕,๗ ถ้าจะชิงเผาวันไหนขอให้แจ้งมาที่ เบอร์ ๐๕๓-๖๘๗๑๕๔ ด้วย เพื่อที่จะเตรียมรถน้ำไปดับไฟ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกใหม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๔ น.

(นางยุพิน จินะ)

เลขานุการสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้บันทึกการประชุม

(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)

ประธานสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(นางโสภา จำปาทอง)

(นายศ.สงวน ดาวนาชัย)

(นางสีจันทร์ ปูแก้ว)